



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมคน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์ โลกสองวัย เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ.นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ้าฯ รับเสด็จ โดยรว.สธ. กราบบังคมทูลถึงผลความสำเร็จในการป้องกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศไทย และในอนาคตจะมีวัคซีนใหม่ใช้ในการป้องกันและควบคุมที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานวัคซีน" แก่ ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ และ นายวิฑูรย์ วงศ์กาญจกุล และรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?" ระดับอุดมศึกษา 2 รางวัล ระดับประชาชนทั่วไป 1 รางวัล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่อง 5 NBT TNN สำนักข่าวไทย จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ เดลินิวส์ สยามรัฐ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะเปิดบริการวันที่ 2 ก.ย. 2562 ในสถานบริการ 13 แห่ง ประกอบด้วย รพ.เด่นชัย จ.แพร่ รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รพ.เส้าไห้ จ.สระบุรี รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพ.พล จ.ขอนแก่น รพ.พระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ รพ.ท่าม่วง จ.สุราษฎร์ธานี รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง และ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส กทม. โดยเดือน ก.ย. 2562 จะส่งจ่ายยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับยาสุขไสยาสน์ 4,400 ชอง และตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 2,000 ชอง ส่วน 14 ตำรับที่เหลือจะเริ่มผลิตเดือนต.ค.นี้</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ปรุงยาแผนโบราณ 5 ตำรับ ได้แก่ ตำรับยาสุขไสยาสน์ ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ ตำรับยาทพยาธิคุณ ตำรับยาไฟอาวุธ และตำรับยาแก้สันทฆาต กลั่นแฉก คาดว่าแต่ละตำรับจะมีผู้ป่วยใช้ราว 1 หมื่นคน สำหรับเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยมีดังนี้ 1.ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลินิกกัญชา โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สั่งใช้ตำรับยา 2.ภาวะที่แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา 3.มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 4.ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น 5.ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ 6.มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ โดยจะมีการติดตามการใช้ของผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย ส่วนการใช้น้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ต้องใช้ภายใต้โครงการวิจัย ซึ่งในวันที่ 28 ส.ค. กรมฯ จะเสนอโครงการวิจัยที่ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล และ ม.ขอนแก่น ให้คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา หากเห็นชอบจะเริ่มวิจัยในสถานพยาบาล 18 แห่ง คือ รพ. 13 แห่งเดิม และเพิ่มเติม รพ.เถิน จ.ลำปาง รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง และรพ.ห้วยแก้ว จ.อุดรธานี ใช้เวลา 6 เดือน หากได้ผลดี จะพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรม และเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและสิทธิบัตรต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยแพทย์และเภสัชกรผู้ผ่านการอบรมด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ และขณะนี้มียาน้ำมันกัญชาสูตร THC เท่านั้น ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด และอาการปวดปลายประสาท ส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ผ่านการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล จะมีสูตร CBD และ CBD:THC ทายอดผลิตมาภายหลัง ซึ่งรพ.จะแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาที่คลินิกได้ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยการใช้ควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย มีการวางแผนการรักษาที่ชัดเจนและติดตามผลการรักษาและอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว ม.รังสิต แจ้งว่า ได้ร่วมกับบริษัท JBN Global Group จัดงานประชุม Medical Cannabiz Summit World</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ในกทม. วันที่ 20 ธ.ค. 2563 คาดว่ามีผู้ร่วมงานถึง 2,500 คนจากทั่วโลก โดยจะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญการใช้กัญชาทางการแพทย์มาแบ่งปันความรู้ เพื่อพัฒนากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงขยายการวิจัยในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการต่อยอดจากงาน Medical Cannabiz Summit World ณ ประเทศมอลตา ทวีปยุโรป วันที่ 4-5 พ.ย. 2562</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวนหน้า มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สวท. สำนักข่าวไทย ช่อง 5 NBT TNN ThaiPBS Thaigov Thestandard เว็บไซต์ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p><b>นโยบายรับยาใกล้บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดความแออัดในรพ. โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท ข.ย.1 ตามนโยบาย รพ.สธ. ว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. สปสช. สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สวรส. โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมองเพื่อหาวิธีการเชื่อมโยงระบบระหว่างร้านขายยา ข.ย.1 มาตรฐาน GPP 17,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถคุมอาการของโรคในระดับที่น่าพอใจ สามารถรับยาประจำได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เชื่อว่าน่าจะลดความแออัดในรพ.ใหญ่ได้ประมาณร้อยละ 30</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. จะรวบรวมแนวคิดที่ได้สรุปเป็นแผนเสนอที่ประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 2 ก.ย. นี้ เพื่อพิจารณาแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งจะเริ่มนำร่องเชื่อมโยงร้านขายยา 500 แห่ง กับรพ.ต้นสังกัดที่เป็นรพ.ขนาดใหญ่ 50 แห่งทั่วประเทศ 1 ต.ค. นี้ นำร่องเฉพาะ 4 โรคก่อน คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจิตเวช และหอบหืด เบื้องต้นจะนำงบประมาณเหลือจ่ายของปี 2562 ประมาณ 150 ล้านบาทมาใช้ก่อน ส่วนการขยายการดำเนินการในปีถัดๆ ไปจะตั้งงบประมาณเฉพาะประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. กล่าวว่า จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่เจ็บป่วยมีการดูแลตนเองโดยซื้อยาแผนปัจจุบัน 27.2% หรือราว 3.3 ล้านคน ผู้ป่วยกว่า 40% มีปัญหาจากการใช้ยาที่บ้านเอง ได้แก่ ใช้ยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง ได้รับยาในขนาดที่ต่ำหรือสูงเกินไป หรือมีการบริหารยาผิด/ยาพันด้วยตนเองไม่ถูกต้อง และผู้ป่วยมีการครอบครองยาเกินความจำเป็น 19.2 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางการคลัง 2,349 ล้านบาท</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 3,9,nbt,thaipbs ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 5,7,9 เว็บไซต์เดลินิวส์ nbt,thaipbs,tnn ไทยโพสต์ ทวีช่อง NBT ,Thaipbs,tnn ผจก. ออนไลน์ มติชน มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p><b>ดื่มน้ำปัสสาวะอาจรักษาโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. เปิดเผยถึงกระแสการดื่มปัสสาวะอ้างสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ว่า คนเรากินปัสสาวะไม่ได้ ไม่ต้องเสียเวลาแข็งแรง ปัสสาวะอุจจาระกินไม่ได้ทั้งนั้น</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกระแสการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดรักษาโรค ว่า ปัสสาวะเป็นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการ ประกอบด้วยสารยูเรียที่แม่ไม่ได้มีพิษรุนแรงแต่สามารถสร้างความระคายเคืองให้แก่ผิวหนังและดวงตาได้ การนำปัสสาวะมาอ้างใช้รักษาโรคต่างๆ โดยที่ไม่รู้สรรพคุณและไม่มีผลการยืนยันจากแพทย์เป็นสิ่งที่อันตรายไม่ควรทำตาม อยากให้ทุกคนระมัดระวังและศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเชื่ออะไรตามกระแส</p> <p>-ด้าน นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การใช้น้ำปัสสาวะไม่ใช่มาตรฐานการรักษาโรค ไม่อนุญาตให้มีการนำมารักษาผู้ป่วยในรพ. ได้กำชับกับผู้ตรวจราชการ สธ.ทุกเขต ในที่ประชุมผู้บริหารให้มีการตรวจสอบและอย่าให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีใช้ในรพ. ขอให้แจ้งมาเพื่อจะได้ตรวจสอบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัสสาวะบำบัด (Urine Therapy) เป็นศาสตร์ดั้งเดิม หลายประเทศมีการใช้ เช่น อินเดีย แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเป็นการใช้น้ำปัสสาวะตัวเอง ส่วนชื่อนำปัสสาวะไปให้คนอื่นกินหากทำจริงไม่ใช่ตามศาสตร์ มีบ้างที่ใช้น้ำปัสสาวะคนอื่น เช่น ใช้น้ำปัสสาวะเด็กทำเป็นน้ำกระสายยา แต่ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการวิจัยที่บอกว่าปัสสาวะมีประโยชน์ ดังนั้น การนำปัสสาวะตัวเองมาใช้กับตัวเองถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่กรมฯ ไม่แนะนำให้ทำ ส่วนการนำปัสสาวะของตัวเองหรือของคนอื่นไปให้คนอื่นใช้หรือดื่มเป็นเรื่องที่ไม่ควร สำหรับกรณีแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านรักษาโรคด้วยน้ำปัสสาวะ ต้องดูเงื่อนไขอื่นประกอบ สิ่งสำคัญคือทำให้เสียโอกาสการรักษาโรคหรือไม่ ซึ่งหากมีการร้องเรียนก็พร้อมตรวจสอบ โดยสามารถร้องเรียนได้ที่สภาวิชาชีพ</p> <p>-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ มีหน้าที่คัดกรองภูมิปัญญาและศาสตร์ที่ควรนำมาใช้ในระบบบริการ โดยดูความจำเป็นและความเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันด้วย เช่น เรื่องปัสสาวะสมัยก่อนอาหารการกินต่างจากปัจจุบัน ของเสียอาจมีน้อยกว่า ดังนั้น จึงควรนำภูมิปัญญาอื่นๆ มาทำการศึกษาวิจัยก่อนเรื่องปัสสาวะ เพราะมีวิธีการอื่นๆ อีกมากที่รักษาได้</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดื่มปัสสาวะเพื่อรักษาโรค ปัจจุบันไม่มีงานวิจัยใดๆ รองรับ ในปัสสาวะมีของเสียที่ร่างกายขับออกมา ประกอบด้วย ยูเรีย โซเดียม โพแทสเซียม คอลไรด์ การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ดื่มคินสารเข้าไปมีความเสี่ยงสูง ในอดีตการดื่มบัสสาวะสามารถใช้ได้ในบางสถานการณ์ อาทิ ภาวะสงคราม หรือในยุคขาดแคลนยา ซึ่งเมื่อกินยาหรือยาปฏิชีวนะจะมีบางส่วนถูกขับออกมากับบัสสาวะ แต่ยุคนี้ไม่มีความจำเป็นและไม่มีความปลอดภัยที่จะนำบัสสาวะมาใช้รักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว พระมหาไพโรวัลย์ วรรณบุตร วัดสร้อยทอง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงการอ้างเรื่องปดิมุตตเกสซ์ในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าสนับสนุนเรื่องการกินบัสสาวะตนเองเป็นยารักษาโรค ว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิด มุตรที่ปรากฏอยู่ในคำว่าปดิมุตตเกสซ์นั้น หมายถึงน้ำบัสสาวะของโค</p> <p>-ด้าน นายนิยม โภธิงาม รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายกวี วรรณศรี ผอ.โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม จ.ขอนแก่น ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจ ว่า น้ำที่ครูให้นักเรียนดื่มเป็นน้ำสมุนไพร ไม่ใช่บัสสาวะ ส่วนที่ครูโพสต์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและอวดอ้างในกลุ่มเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่มียารักษาโรคสำหรับเด็กนักเรียนอยู่แล้ว จึงสั่งการไม่ให้มีการผลิตน้ำสมุนไพรหรือตัวยาอื่นมาให้นักเรียนดื่มเด็ดขาด</p>
ผู้จัดการออนไลน์ thaigov	<p><b>ทูตแคนาดาเข้าพบ รมว.สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไดนิกา พอตตี เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เตรียมเข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ไฮโซรสแซบ ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>ข่าวความเคลื่อนไหว รมว.สธ.</b></p> <p>-เสนอว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กินก๋วยเตี๋ยวข้างทางอย่างติดดิน &amp; ขับเครื่องบินเหินฟ้า &amp; ส่งพระเครื่อง &amp; ไชว์ลูกคอ 7 ชั้น สมเป็นรมว.สธ.อยู่เสมอ</p> <p>-เสนอข่าว สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ กำกับกระทรวงคมนาคม โพสต์เฟซบุ๊ก ใช้บริการแอร์พอร์ตลิงก์เพื่อไปทำงานเพราะรถติด ซึ่งมีคนกดไลก์จำนวนมาก ไม่รู้ว่าจะทำให้ผู้บริหารแอร์พอร์ตลิงก์ใจหายใจคว่ำไหม ยิ่งช่วงนี้ตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยง</p> <p>-เสนอว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เตรียมจะนำนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ไปหารือกับทูตจีนอย่างไม่เป็นทางการถึงเงื่อนไขในสัญญารถไฟไทย-จีน ที่ทำให้โครงการล่าช้า เนื่องจากเป็นรองนายกฯ ที่คุมคมนาคมโดยตรง พร้อมชมว่าเป็นคนเก่งพูดได้ทั้งอังกฤษ ไทย จีน ฝรั่งเศส</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p><b>ค่ายารพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนสามารถตรวจสอบราคาขายของรพ.เอกชนได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ กรมการค้าภายใน หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่รพ. โดยต้องพิมพ์คำค้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกเปรียบเทียบราคาระหว่างรพ.ได้ภายใต้เงื่อนไข 1.เป็นรายการยาที่รพ.เอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน 2.รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละรพ. โดยสัญลักษณ์สีเขียว หมายถึงราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรพ.ต้นทาง สีเหลือง หมายถึงราคาเท่ากับรพ.ต้นทาง และสีแดง หมายถึงราคาแพงกว่ารพ.ต้นทาง</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย	<p><b>ไล่แทงผู้ป่วยใน รพ.ลำปาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง พร้อมคณะ แดงข่าวภายหลังเกิดเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้กรรไกรไล่แทงผู้ป่วยและญาติในรพ.ลำปางจนได้รับบาดเจ็บหลายราย ว่า ชายคนดังกล่าวอายุประมาณ 63 ปี ได้มาเฝ้าภรรยาที่ผ่าตัด ระหว่างนั้นเกิดอาการประสาทหลอน ใช้กรรไกรที่พกมาไล่แทงผู้ป่วยเตียงติดกันและญาติผู้ป่วยภายในหอผู้ป่วย จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 คน ผู้ก่อเหตุซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ยังให้การรบกวนคล้ายผู้ป่วยจิตเวช ได้ฉีดยาลดอาการคลุ้มคลั่งและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด โดยตำรวจเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>โครงการศูนย์การแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการศูนย์การแพทย์มีเป้าหมายเพื่อรองรับการให้บริการคนชั้นกลางในเมือง ค่ายรักษาพยาบาลจะอยู่ระหว่างรพ.รัฐกับรพ.เอกชน โดยข้าราชการหรือผู้มีประกันสังคมจะเบิกได้บางส่วน ซึ่งจะช่วยกระจายความแออัดของผู้ป่วยจากรพ.รัฐได้ โดยเป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เช่น ด้านกระดูก โรคผิวหนัง รวมถึงโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายให้เป็นต้นแบบศูนย์การแพทย์ทางรังสีในการส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบขนส่งทางราง เนื่องจากตั้งอยู่ในสถานีกลางบางซื่อ ในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ได้เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและมีการร่วมมือกับม.โดยมูลค่าลงทุน 8,200 ล้านบาท เป็นงบฯ ลงทุนเฉพาะการก่อสร้าง หากรวมเครื่องมือแพทย์จะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีมูลค่าระดับหมื่นล้านบาท ขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนซึ่งไม่ได้อยู่วงการแพทย์โดยตรง สำหรับเงินไขการจ่ายผลตอบแทนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี โดยเบื้องต้นจะเริ่มทยอยจ่ายผลตอบแทนคืนให้เอกชนหลังเปิดให้บริการครบ 2 ปี
มติชน เว็บไซต์มติชน	<b>ปัญหาเด็กจมน้ำ</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีเด็กจมน้ำและเสียชีวิตเฉลี่ย 900-1,000 คนต่อปี หลังจากออกมาตรการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำให้ลดจำนวนการสูญเสียได้ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ช่วงวันหยุดยาวหรือเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ที่ผ่านมามีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนต่างๆ เพื่อสอนทักษะการลอยตัวในน้ำ หรือทักษะการเข้าช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ
เว็บไซต์มติชน	<b>เชื้อไวรัสอาร์เอสวี</b> -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนในประเทศไทยมักพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ซึ่งติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก และจากการสูดหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในละอองฝอยจากการไอจามของผู้ป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อชั้นรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการย้อนหลัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ในปี 2560 เชื้อไวรัสอาร์เอสวีระบาดในช่วงเดือนส.ค. - ต.ค. พบผู้ป่วย 1,935 ราย ปัจจุบันยังไม่มียาวัคซีนป้องกัน แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อได้โดยการล้างมือบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น ไม่ควรพาเด็กไปเล่นในที่ที่มีเด็กเล่นอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ผู้ป่วยควรงดการออกนอกบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น และควรปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม ทำความสะอาดบ้านและของเล่นเด็กเป็นประจำ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ หากบุตรหลานมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
สำนักข่าวอิศรา	<b>การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก</b> -เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ลงนามความร่วมมือข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ร่วมกับ สสส. ม.เชียงใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการปรับปรุง 1,671 ศูนย์ และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 304 ศูนย์ จาก 21,654 ศูนย์ทั่วประเทศ
สยามรัฐ	<b>ผลงานเด่น อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค</b> -เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ในปี 2562 ผลงาน “สายรู้ สายลับ” ของ อสม.วิฑูรย์ แก้วแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพ้ว จ.นครพนม ทำงานเป็น 2 เครือข่าย 1.เครือข่ายสายรู้ คือกลุ่มนักเรียน กลุ่มสตรีภักดิ์ และกลุ่มรถโมบายคุ้มครองผู้บริโภค ทำหน้าที่ร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภัยสุขภาพต่างๆ แก่ นักเรียน กลุ่มผู้ที่ถือศีล และงานบุญต่างๆ ยกเว้นงานศพ 2.เครือข่ายสายลับ คือประชาชนทั่วไป ทำหน้าที่สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในสถานศึกษาและชุมชน หากไม่ได้มาตรฐานจะแจ้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคทันที ทำให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคและรับบริการที่ถูกต้องปลอดภัยได้
สปริงนิวส์ เว็บไซต์สปริงนิวส์	<b>จัดฟันเถื่อน</b> -เสนอข่าว นพ.ขจร วินัยพานิชย์ นพ.สสจ.แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองแพร่ ตรวจค้นบ้านเลขที่ 18/17 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งมีการประกาศรับจัดฟันทางเฟซบุ๊ก อ้างว่าเคยทำแต่ตอนนี้เลิกแล้ว และขณะที่ทำนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงตรวจยึดอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นไว้เป็นของกลางและจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ข่าวสด	<b>โรคพิษสุนัขบ้า</b> -เสนอข่าว สฟ.ญ.ชนิดดา เครือประดู่ ผู้ประสานงานโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WAP) กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดโครงการอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่น ๆ ที่สำคัญแต่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พระสังฆาธิการ กว่า 300 รูป จากทุกอ.ของ จ.ศรีสะเกษ
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p><b>โซนนิ่งร้านอาหารรอบสถานศึกษา กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาของ กทม. และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสรรพสามิต เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และมติ ครม.วันที่ 14 ก.ค. 2558 ที่กำหนดให้ กทม. ก.มหาดไทย สตช. กรมสรรพสามิต ศธ. และ สธ. จัดทำโซนนิ่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 1,026 โซน</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดประชุมแนวทางการรายงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ Bangkok Smart Monitoring System : BSMS ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของการดำเนินงาน ทำให้การทำงานมีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยมีพยาบาลประจำคลินิกยาต้านไวรัส เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์จักรพ.สังกัด สธ. ก.กลาโหม มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม</p>
ไทยโพสต์	<p><b>อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิรัตน์ รัชชพันธ์ รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด และกล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราชมีต้นทุนทรัพยากรสมุนไพรที่มีศักยภาพสูง ความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การจัดทำแผนแม่บทด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของจังหวัดจะช่วยกำหนดทิศทาง อนาคตของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร สร้างรายได้ สร้างการรับรู้และเข้าใจในสรรพคุณ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและสุขภาพให้กับผู้บริโภค เบื้องต้นมีเป้าหมายเพิ่มรายการยาสมุนไพรเป็น 40 รายการ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว สธ.เมียนมา รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตั้งแต่ต้นปีนี้มีกว่า 100 คน ส่วนผู้ป่วยสะสมเกือบ 600 คน พื้นที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง เขตอิรวดี เขตพะโคและเขตมะเกว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวานและไขมันในเส้นเลือดสูง</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch